

BÁO CÁO

Kết quả triển khai giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, Khóa XV

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 7.

Thực hiện Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 64/HĐND-TH ngày 25/10/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc báo cáo kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả triển khai giải quyết, cụ thể như sau:

A. Đánh giá chung

Trên cơ sở, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành các văn bản chỉ đạo⁽¹⁾, giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ. Bên cạnh đó, UBND huyện đã có báo cáo kết quả giải quyết⁽²⁾. Đến nay, phần lớn các ý kiến, kiến nghị nhất là các ý kiến bức thiết của cử tri đã được UBND huyện, xã chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri, cụ thể:

* Cấp huyện: Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri cần giải quyết, trả lời là 05 ý kiến, kiến nghị. Trong đó: 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XV và 03 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV.

* Cấp xã: Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri cần giải quyết, trả lời là 12 ý kiến, kiến nghị. Trong đó: 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XV và 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV.

B. Kết quả cụ thể

⁽¹⁾ Công văn số 1566/UBND-TH ngày 25/10/2023 về việc rà soát và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV; Công văn số 1286/UBND-TH ngày 14/9/2023 của UBND huyện về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV; Công văn số 777/UBND-TH ngày 23/6/2023 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV.

⁽²⁾ Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện về kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo số 385/BC-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện về kết quả triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

I. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện

1. Ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong

Cử tri Đinh Thị Hương, thôn 9, thị trấn Đăk Rve:

Gia đình ông Đinh Văn Chương đã sinh sống tại khu B đất quốc phòng của Huyện đội Kon Rẫy (vị trí tại thôn 9) từ năm 1995 đến nay. Vừa qua, ông A Rõ (cũng là hộ đang sinh sống trên cùng khu đất đó) có nói rằng khu đất đó đã được UBND huyện Kon Rẫy cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 4/10/1996 (do ông Đinh Văn Phần ký) và các hộ gia đình (gồm 6 hộ) đang sinh sống trên đất của gia đình ông.

Tháng 10/2022, Bà Đinh Thị Hương (con của ông Đinh Văn Chương) đã đến cơ quan Quân sự huyện gặp đồng chí Trường - quản lý tác chiến có trình bày sự việc nêu trên và được đồng chí Trường trả lời sẽ kiểm tra lại.

Đầu tháng 7/2023 Bà Hiếu (con của ông Đinh Văn Chương) tiếp tục đến cơ quan Quân sự huyện gặp đồng chí Trường - quản lý tác chiến, để hỏi kết quả kiểm tra nội dung sự việc mà gia đình đã phản ánh. Nhưng đến nay vẫn không thấy sự phản hồi của cơ quan Quân sự huyện.

Đề nghị Huyện đội Kon Rẫy và Phòng TN-MT huyện cho các hộ gia đình đang sinh sống được biết: Khu đất của 6 hộ đang sinh sống hiện nay là đất quốc phòng của Huyện đội Kon Rẫy quản lý hay là đất của gia đình ông A Rõ.

Kết quả giải quyết: Sau khi nhận được kiến nghị cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Đăk Rve và BCH Quân sự huyện kiểm tra, xác minh và rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hồ sơ đất của Cơ quan quân sự huyện tại thị trấn Đăk Rve và hồ sơ cấp GCNQSD đất của ông Đinh Rõ trước đây⁽³⁾. Kết quả cụ thể như sau:

- Theo Căn cước công dân ông A Rõ có tên đúng là Đinh Rõ. Căn cứ hồ sơ địa chính, các tài liệu liên quan và kết quả kiểm tra, xác minh thực tế thửa đất của ông Đinh Rõ, cụ thể: Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 05 tại thôn 9 - thị trấn Đăk Rve, có diện tích 1.325 m² đất đã được UBND huyện Kon Plong (cũ) cấp cho ông Đinh Rõ tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 179244 ngày 04/10/1996, số vào sổ 113/QSDĐ để sử dụng vào mục đích đất: Thổ cư (đất ở) + KTV. Hiện trạng trên thửa đất có 02 căn nhà ở và một số hạng mục phụ trợ, trong đó:

+ 01 căn nhà ở của ông Đinh Rõ, có diện tích khoảng 80 m².

⁽³⁾ Tại Văn bản số 1286/UBND-TH ngày 14/9/2023 của UBND huyện về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV.

+ 01 căn nhà ở và một số hạng mục phụ trợ...của bà Đinh Thị Hương, có diện tích khoảng 233,7 m².

- Theo cử tri kiến nghị khu vực trên có 06 hộ dân, tuy nhiên qua kiểm tra, xác định trên thực tế tại khu vực này chỉ có 05 hộ dân.

Trong số 05 hộ dân đang sinh sống ở khu vực này, ngoài trường hợp bà Đinh Thị Hương đang sử dụng diện tích khoảng 233,7 m² trên cùng thửa đất số 57, tờ bản đồ số 05 của ông Đinh Rõ, còn lại 04 hộ dân (gồm: ông Đinh Văn Chương, Đinh Thị Đường, Đinh Thị Hiếu, Nông Văn Biểu) đang sử dụng đất do UBND tỉnh Kon Tum thu hồi khu đất gia đình quân nhân và giao cho UBND huyện Kon Rẫy quản lý, bố trí sử dụng (tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019).

UBND huyện đã có văn bản về kết quả kiểm tra, xác minh và làm rõ kiến nghị đến cử tri và các đơn vị, địa phương liên quan để biết, nắm bắt thông tin theo quy định⁽⁴⁾.

2. Ý kiến, kiến nghị đang trong thời gian giải quyết

Cử tri Tống Văn Chung, thôn 1: Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của ông làm đã đầy đủ thủ tục và gửi về cấp trên từ tháng 12/2022 (01 bộ gửi về phòng Nội Vụ, 01 bộ gửi về BHXH huyện và 01 bộ gửi về Sở LĐTB-XH tỉnh). Nhưng đến nay vẫn chưa thấy Phòng Nội vụ trả lời kết quả cho ông. Đề nghị Phòng Nội Vụ thông tin sớm cho ông được biết.

Tiến độ giải quyết: Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của ông Tống Văn Chung (thị trấn Đăk Rve), Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện mời các đơn vị có liên quan (Ban Pháp chế HĐND, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Nội vụ huyện) làm việc trực tiếp với ông Tống Văn Chung để xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết chế độ. Đồng thời, Phòng Nội vụ đã có Văn bản⁽⁵⁾ hướng dẫn ông Tống Văn Chung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tại Công văn số 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiện nay, ông Tống Văn Chung đang bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Sau khi ông Tống Văn Chung bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và yêu cầu tại Công văn số 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ huyện sẽ báo cáo, tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định.

3. Các ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết: Không.

4. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri

⁽⁴⁾ Công văn số 1667/UBND-TH ngày 08/11/2023 của UBND huyện về kết quả kiểm tra, xác minh theo nội dung ý kiến cử tri.

⁽⁵⁾ Văn bản số 282/PNV ngày 26/6/2023 của Phòng Nội vụ.

(1) Cử tri Huỳnh Ngọc Phong, thôn 1: Con đường nhánh N1 đoạn từ NHCSXH huyện Kon Rẫy đi khu sản xuất ngang qua nhà ông Minh hiện nay chưa được đầu tư. Vậy đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư để phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Kết quả giải quyết: Đoạn tuyến giao thông cử tri kiến nghị nêu trên thuộc quy hoạch mạng lưới giao thông Trung tâm thị trấn huyện lỵ (tuyến đường D1) và không có trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 được duyệt. UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị trên để đề xuất cấp trên xem xét theo quy định.

(2) Cử tri A Jring Đeng, thôn 5, xã Tân Lập: Đề nghị Lâm trường Măng Đen thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy xem xét phần đất thuộc Lâm trường quản lý đối với những khu vực làm được ruộng nước để tạo điều kiện cho bà con canh tác.

Kết quả giải quyết: Vấn đề cử tri kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện. Ngày 11/8/2023, UBND xã Tân Lập phối hợp với Lâm trường Măng Đen, Ban quản lý thôn 5, xã Tân Lập cùng hộ gia đình có ý kiến, kiến nghị đi kiểm tra, xác minh cụ thể hiện trạng sử dụng đất để giải quyết. Kết quả kiểm tra, xác minh tại hiện trường cho thấy: Vị trí cụ thể: Tại tọa độ E 00579370; N 01598218, thuộc lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 543, có diện tích đất theo cử tri ý kiến khoảng 1.000 m², hiện trạng trên đất đang có cây rừng tái sinh, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý và bảo vệ. Do đó, kiến nghị sử dụng số diện tích đất trên của cử tri để trồng lúa nước là không được giải quyết theo quy định (có biên bản kiểm tra, xác minh kèm theo).

(3) Cử tri A Ngát, thôn 5, thị trấn Đăk Rve: Diện tích đất mà bà con Nhân dân đang canh tác khoảng 20 năm qua hiện nay đất đã bạc màu, nguyện vọng của bà con muốn chuyển đổi sang trồng các loại cây như: cây bò ma, cây xoan .v.v. nhưng đang băn khoăn vì sau này mình có được thu hoạch gỗ của các cây đó hay không (vì đa phần diện tích của bà con đang canh tác là đất của Lâm trường quản lý). Đề nghị các ngành chức năng xem xét tạo mọi điều kiện cho bà con trồng rừng nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Kết quả giải quyết: Nội dung cử tri kiến nghị đã được UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra. Qua đó xác định, diện tích đất một số hộ dân thôn 5, thị trấn Đăk Rve đang canh tác tại vị trí thuộc khoảnh 3, tiểu khu 532 thuộc lâm phần đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý, bảo vệ và đơn vị đã có Kế hoạch thu hồi số diện tích đất chồng lấn trên để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới (khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và trồng rừng). Do đó, ý kiến của cử tri nêu trên là không được xem xét giải quyết.

II. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã: *Tổng hợp chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo Báo cáo này.*

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XV./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện (b/c);
- Các Ban của HĐND huyện (b/c);
- Tổ đại biểu HĐND huyện (b/c);
- Các đại biểu HĐND huyện (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy

Phụ lục tổng hợp
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN
THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm
của UBND huyện)

I. Ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong

1. Xã Đăk Tờ Re

Cử tri thôn Tam Sơn, xã Đăk Tờ Re: Hiện nay tại thôn có 04 trường hợp thuộc đối tượng Thanh niên xung phong (biên giới phía bắc) gồm: ông Phạm Công Nhuận, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Căn, Nguyễn Văn Thà đã được hưởng chế độ 62 theo quy định nhưng đến nay chưa được công nhận Thanh niên xung phong. Kính đề nghị UBND xã kịp thời phản ánh cấp có thẩm quyền sớm công nhận cho các đối tượng trên.

Kết quả giải quyết:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định 17/2021/NĐ-CP về chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ như sau: “*Được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ*”. Đối với nội dung này, UBND xã đã làm việc với Hội cựu Thanh niên xung phong huyện, việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ thực hiện sau khi công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia thanh niên xung phong. Hiện nay 4 trường hợp trên đã được hưởng chế độ 62 và chế độ bảo hiểm y tế theo quy định, tuy nhiên 4 trường hợp trên chưa vào hội nên chưa được cấp giấy chứng nhận và thẻ hội viên.

UBND xã đã phối hợp với Hội cựu Thanh niên xung phong huyện làm việc trực tiếp với 4 trường hợp trên để hướng dẫn các thủ tục đăng ký vào hội và đề xuất xin thành lập chi hội tại xã Đăk Tờ Re theo quy định.

2. Thị trấn Đăk Rve

Cử tri Y Ngoắc, thôn 4: *Đề nghị Nhà nước quan tâm sửa chữa nhà ở cho bà, vì hiện nay nhà của bà đã xuống cấp, tường nứt bốn bề, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người ở trong ngôi nhà, nhất là mùa mưa gió đã đến. Bản thân bà là đối tượng Thương binh và là vợ của Liệt sĩ.*

Kết quả giải quyết:

Qua ý kiến của cử tri Y Ngoát (*Y Ngoắc*) tại hội nghị tiếp xúc cử tri 2 cấp vừa qua; ngày 26/06/2023, UBND thị trấn Đăk Rve đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh giá lập biên bản đánh giá hiện trạng nhà ở của bà. Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng, nhà ở của Bà Y Ngoát với tổng diện tích: 45m², hiện đã xuống cấp, hư hỏng cụ thể: Tường nhà bị nứt, mưa xuống nước

thấm vào quanh tường chảy vào nhà, nền nhà xi măng đã bong tróc, chập vá nhiều lần, mái nhà làm bằng tôn, đã nhiều lần thay sửa nhưng hiện đã dột nát.

UBND thị trấn đã lập tờ trình và phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện hỗ trợ sửa chữa nhà theo nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Hiện nay, công trình đã hoàn thành và đang thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

II. Ý kiến, kiến nghị đang trong thời gian giải quyết: Không.

III. Các ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết

1. Xã Đăk Tô Re

1.1. Cử tri thôn Đăk Ô Nglăng: Hiện nay đường đi khu sản xuất của làng Kon Long Buk đoạn từ đầu cầu treo qua, sau đợt mưa bị sạt lở, hư hỏng rất nặng, bà con đi làm gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND xã xem xét làm sớm đường cho bà con an tâm sản xuất.

Tiến độ giải quyết: Qua rà soát kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Công trình đường đi khu sản xuất làng Kon Long Buk, thôn Đăk Ô Nglăng đã được đăng ký kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Sau khi được phân bổ kinh phí, UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn.

1.2. Cử tri thôn Đăk Puih, xã Đăk Tô Re: Đường sản xuất suối Đăk Puih, trên trụ điện 500KW (đường đi vào cà phê nhà ông Hải) trước bà con trong thôn tự đóng góp mỗi hộ 200.000 đồng để sửa chữa. Tuy nhiên hiện nay, do các đợt mưa lớn, sạt lở, hư hỏng rất nghiêm trọng bà con không thể đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản được nữa. Kính đề nghị cấp trên quan tâm xem xét sửa chữa cho bà con.

Tiến độ giải quyết: Qua rà soát kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Công trình đường đi khu sản xuất suối Đăk Puih không có trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025. Trong tháng 8/2023, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với BQL thôn khảo sát và đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng công trình năm 2024 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG. Sau khi được phân bổ kinh phí UBND xã sẽ thực hiện đầu tư đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hoá cho người dân trên địa bàn.

IV. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin với cử tri

1. Xã Tân Lập

1.1. Cử tri A Brú, thôn 4: Đề nghị cấp trên cho chủ trương để bà con Nhân dân thôn hiến đất mở hai con đường nội thôn đoạn phía sau Nhà rông thôn 4.

Kết quả giải quyết: Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn đi kiểm tra thực tế và kiểm tra về quy hoạch sử dụng đất. Qua kiểm tra tại 2 vị trí xin mở đường nội thôn hiện tại không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch đường đi, UBND xã sẽ tham mưu, xin

chủ trương của UBND huyện đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (công trình đường giao thông) để thực hiện.

1.2. Cử tri A Brú, thôn 4: Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư bê tông hóa nối tiếp đoạn từ khu vực Nghĩa trang đi vào khu sản xuất để bà con thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là vào mùa mưa.

Kết quả giải quyết: Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn đi kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra đoạn đường cử tri kiến nghị đầu tư bê tông hóa chiều dài khoảng 100m, sau khi rà soát danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đoạn tuyến cử tri phản ánh không có trong danh mục. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các đơn vị liên quan đề xuất UBND huyện đưa đoạn tuyến cử tri đã kiến nghị và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

1.3. Cử tri A Brú, thôn 4: Hiện nay đoạn từ cầu Kon Bru đi vào khu sản xuất vẫn còn một số đoạn đường đất chưa có cống thoát nước vào mùa mưa đất chảy ra đường gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa của bà con. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư cống thoát nước.

Kết quả giải quyết: Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn đi kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, cử tri kiến nghị đầu tư bê tông hóa đường đoạn nối tiếp (từ cây đa đến chỗ cống thoát nước) với chiều dài khoảng 100m. Sau rà soát danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đoạn tuyến cử tri phản ánh không có trong danh mục. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đơn vị liên quan đề xuất UBND huyện đưa đoạn tuyến cử tri đã kiến nghị và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

2. Xã Đắk Tơ Lung

2.1. Cử tri thôn Kon Long: Đường đi khu sản xuất nước Sa vào mùa mưa sạt lở, đề nghị hỗ trợ làm cống để đảm bảo an toàn khi vận chuyển nông sản.

Kết quả giải quyết: Con đường này không được nhà nước đầu tư vì nằm trong diện tích đất rừng. Để đảm bảo an toàn khi vận chuyển nông sản, UBND xã đề nghị BQL thôn vận động Nhân dân chủ động sửa chữa, khắc phục.

2.2. Cử tri thôn Kon Keng: Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ khắc phục cho bà con 4 con đường đi vào khu sản xuất nước Klang, nước trú, nước Krá(1) và Krá(2) để bà con vận chuyển hàng nông sản vì hiện nay 4 con đường nêu trên qua nhiều năm và mưa lớn đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng rất khó khăn trong việc vận chuyển hàng hoá nông sản của bà con.

Kết quả giải quyết: Hiện nay, UBND xã đang tiến hành rà soát tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã để sắp xếp thứ tự ưu tiên sửa chữa trong năm 2023 và các năm tiếp theo. UBND xã tiếp thu và sẽ có kế hoạch sửa chữa đối với những tuyến đường thực sự cấp thiết nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hoá trong thời gian tới.

3. Thị trấn Đăk Rve

3.1. Cử tri Nga Xuân Thủy, thôn 4: Đề nghị UBND thị trấn làm đường vào xóm Huyện đội đoạn giữa nhà bà Lê Thị Hoan và nhà ông A Vương, hiện có 7 hộ gia đình đang sinh sống. Vì là đường đất nên mỗi khi mưa xuống các hộ dân sinh sống khu vực này đi lại trơn trượt khó khăn, bên cạnh đó nước kéo theo đất đá chảy tràn ra mặt đường chính gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra, tuyến đường các hộ dân ý kiến là tuyến đi vào thao trường bắn của Huyện đội Kon Rẫy có chiều dài 100m, hiện trạng là đường đất. Ý kiến của cử tri là thiết thực, cần thiết nhưng không có trong danh mục công trình của kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, vì vậy không có kinh phí để thực hiện. UBND thị trấn ghi nhận và sẽ tham mưu đề xuất cấp trên xem xét bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

3.2. Cử tri Đinh Thị Kim Dung, thôn 4: Hiện nay dòng suối sau nhà của gia đình bà khi mưa lớn, lưu lượng nước đổ về nhiều gây sạt lở đất đến gần sát móng nhà và làm nứt tường nhà. Đề nghị UBND thị trấn xem xét có hướng giải quyết sớm để gia đình bà được an tâm sinh sống và lao động sản xuất.

Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra, dòng suối sau lưng nhà bà Đinh Thị Kim Dung với chiều dài hơn 100m và rộng 3m có nguy cơ sạt lở đến các hộ dân sống dọc suối. Đây là công trình cần nguồn kinh phí đầu tư lớn. Qua rà soát, kế hoạch đầu tư công, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 không có bố trí danh mục công trình nêu trên. UBND thị trấn ghi nhận và sẽ tham mưu đề xuất cấp trên xem xét.

3.3. Cử tri Phạm Ngọc Chi, thôn 7: Hiện nay các đường xương cá trong thôn bị một số hộ dân rào lấn chiếm ra cả đường đi, làm thay đổi hiện trạng ban đầu. Đề nghị UBND thị trấn cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

Kết quả giải quyết: Ngày 30/6/2023, UBND thị trấn phối hợp với Ban quản lý thôn đi kiểm tra tế trên địa bàn thôn 7 (khu dân cư thôn 8 cũ) có 3 tuyến đường xương cá. Khi các hộ dân đi kinh tế mới vào không có đường đi lấy nước sinh hoạt, nên khi phân lô thửa đất đã để lại 3 tuyến đường làm con đường chung để các hộ dân đi lấy nước. Qua thời gian sử dụng, ít hộ dân đi lại nên các hộ dân sống liền kề đã lấn chiếm (đường rộng 4m hiện nay còn 3,5m). Sau khi kiểm tra, Trưởng thôn đã thống nhất sẽ vận động các hộ dân lấn chiếm trả lại như hiện trạng ban đầu, tạo thuận lợi cho các hộ dân đi lại, vận chuyển đảm bảo thuận lợi.